



ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

สนใจมาร่วมกันรายงานข่าวกับทีมงานสงขลา투데이 สามารถแจ้งข่าวมาได้ทีอีเมลล์ focuspaktai@gmail.com

สงขลา-สังขี'โสมสเดย์'20หลังเกาะยอ ผวจ.ตั้งกรรมการฯจัดระเบียบใหม่

by Dom.Skyblue @19-11-2555 11.06 (IP : 183...3) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา



เจ้าหน้าที่หารืออัยการเตรียมหรือถอนโสมสเดย์เกาะยอ 20 หลัง เผยศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำผิดและบริวารออกจากพื้นที่ตั้งแต่ 22 ส.ค. อ้างศาล'ไม่'ได้สั่งให้หรือถอนแต่สั่งให้ออกจากพื้นที่ ตอนนี้ก็เดินออกมาแล้ว จับตามสร้างใหม่เพิ่มอีก 30 หลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบใหม่ทั้งเกาะ หนี้นักท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยว-อาชีพ

นางจินตวดี ทิพยเมธากุล ทรพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เปิดเผย "ผู้สื่อข่าว" ว่า เร็วๆนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายหรือสิ่งปลูกสร้างในทะเล (โสมสเดย์)จำนวน 20 หลัง เนื่องจากว่ากระบวนการทางกฎหมายถึงที่สุดแล้ว โดยศาลมีคำสั่งว่าให้ผู้กระทำผิดพร้อมบริวารออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา และจนถึงวันนี้ทางผู้กระทำผิดยังไม่มีการออกจากพื้นที่

"ตอนนี้เรากำลังหารือกับทางทนายอัยการว่าจะทำอย่างไร จะทำการถอนได้อย่างไร เพราะถือว่าทุกอย่างสิ้นสุดแล้ว"

ล่าสุดมีการก่อสร้างอีกจำนวน 30 หลัง เนื่องจากว่าเขาเห็นว่าผู้กระทำผิดที่ศาลมีคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ที่มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างรูกาน้ำยัง'ไม่'ยอมออกจากพื้นที่ ทำให้รายใหม่ตัดสินใจก่อสร้างเพิ่ม ฉะนั้นเราก็ต้องจัดการกับ 20 หลังที่ศาลสั่งให้ออกจากพื้นที่ตามกฎหมาย เพื่อให้เห็นว่าคนที่สร้างใหม่นั้นมีความผิดและคนที่คิดกำลังจะสร้างจะได้ล้มเลิกความตั้งใจ เพราะถือว่าผิดกฎหมาย

"เราจะทำให้เห็นว่าเราจะจริงจัง แต่เขาเล่นวิธีกรว่า ศาล'ไม่'ได้สั่งเข้าหรือถอน เขาก็'ไม่'รื้อถอน เขายังว่าศาลสั่งให้ออกจากพื้นที่ ซึ่งเขาเดินออกจากพื้นที่ไปแล้ว เล่นการตีความแบบศรีธนช้ย ออกไปแต่ตัว แต่'ไม่'ได้รื้อของออกไป เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดการตามกฎหมาย เพราะกฎหมายมีอยู่แล้ว"

สำหรับการดำเนินการนั้นสามารถดำเนินการได้เลย เนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีการตั้งคณะกรรมการแล้ว โดยคณะกรรมการชุดนี้จะเข้าไปดูและจัดระเบียบใหม่เกาะยอทั้งหมด ทุกมิติ ทั้งการก่อสร้างรูก้านในทะเล การปล่อยของเสียลงทะเล ทั้งจากร้านอาหาร และที่พัก เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า'ไม่'ได้มีการทำบำบัดเก็บไขมันหรือเศษอาหาร แต่ปล่อยลงทั้งทะเล หรือแม้แต่การเลี้ยงปลาในกระชัง

ที่ผ่านมาเรามากได้ยื่นข้อกล่าวหาว่าปลาในกระชังตายโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ความจริงที่ปลาในกระชังตาย เกิดจากน้ำเน่าเสียจากการปล่อยของเสียลงทะเลโดย'ไม่'มีการบำบัด และเกิดขึ้นของกระชังเพิ่มมากขึ้น ทำให้ฉีกซีเจเนนในน้ำลดลง มีน้อย ทำให้เกิดผลตามมาทั้งน้ำเน่าเสีย ซึ่งหาก'ไม่'มีการจัดระเบียบอนาคตเกาะยอที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็'ไม่'สามารถเป็นได้

"อยากให้องานภาคไกล ว่าทำอะไรที่จะให้เกาะยอ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว เพราะหากนักท่องเที่ยวเขาไม่เห็นสภาพน้ำเน่าเขาก็'ไม่'มา และที่สำคัญผลกระทบต่ออาชีพการเลี้ยงปลาของคนเกาะยอเองก็จะมีปัญหาหากน้ำเน่าเสียก็จะเลี้ยง'ไม่'ได้ มันมีผลกระทบกันเป็นลูกโซ่ เชื่อมโยงกันหมด" ทรพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา กล่าว

โดย : ภาคใต้โฟกัส

Relate topics

เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารชั้น เลขที่49-51 ตรงข้ามโรงแรมแหลมทอง ถนนธรรมบุญวิจิ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ TSST Breaking news - [คลิปที่เกิดเหตุ(2)] เมื่อเวลา 07:50น.(25ก.พ.) เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารชั้น เลขที่49-51 ตรงข้ามโรงแรมแหลมทอง ถนนธรรมบุญวิจิ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขณะนี้อยู่ระหว่าง 25-02-2559 14.07

